
รายงานการประชุม สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 

………………………………………………… 
ผู้มาประชุม 

๑. นางนิภา    โสภาสัมฤทธิ์  ประธานสภาวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น  รองประธานกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์จินตนา   สายทองค า  กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ คงถาวร   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์  เลขานุการ 
๖. นางฐาปนีย์    แทนวันดี  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 

ผู้มาประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 
๑. ศาสตราจารย์ชมนาด    กิจขันธ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์คณพล  จันทน์หอม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์   กุญแจทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ข าคม  พรประสิทธิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนีนาฏ  ณ สุนทร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นางสาวศิริลักษณ์  ฉลองธรรม  กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน  กรรมการ 
๘. นายทูลทองใจ   ซึ่งรัมย์   กรรมการ 
๙. นายศิวพงศ์    กั้งสกุล   กรรมการ 
๑๐. นายลิขิต   สุนทรสุข  กรรมการ 
๑๑. นายจรัญ    หนองบัว  กรรมการ 
๑๒. นางศุภรัตน์    ทองพานิชย์  กรรมการ 
๑๓. นางสาวคองศิลป์   อุ่นน้อย   กรรมการ 
๑๔. นายปรเมศวร์    โพธิ์คล้าย  กรรมการ 
๑๕. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ   กร่างสะอาด  กรรมการ 
๑๖. นางสาวศุทธิมาส   ค าดี   ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 
๑. รองศาสตราจารย์อมรา   กล่ าเจริญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์มานพ   วิสุทธิแพทย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ชาติชาย   ณ เชียงใหม่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภูมิภักดิ์   กรรมการ 



ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวสาริศา   ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ข้อเท็จจริง 

ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีการ
คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกผู้สมควรได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ ในรอบแรกและรอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาและมติเห็นชอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “อาจารย์
ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕” ทั้ง ๕ สาขา เรียบร้อยแล้ว  
  ในการนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. ข าคม  พรประสิทธิ์ 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาทราบ 
  มติสภาวิชาการ    รับทราบ 
 

๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์ เลขานุการ  ขออนุญาตผู้ที่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้า

ร่วมประชุม คือ นางสาวสาริศา  ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
มติสภาวิชาการ   อนุญาต 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 

ข้อเท็จจริง 
  การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เป็นการประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๕ การประชุมสภาวิชาการ ให้น าข้อบังคับสถาบันบัณฑิต     
พัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน มาใช้บังคับใช้โดย
อนุโลม ข้อ ๖ (๒) “เลขานุการมีหน้าที่จัดท ารายงานการประชุม” และข้อ ๑๙ “กรรมการมีสิทธิแก้ไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมให้ตรงตามที่กล่าวไว้ในการประชุมได้ การจะให้แก้ไขหรือไม่นั้น สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมจะ
พิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด” 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
มติสภาวิชาการ  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๕  
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๓.๑ การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส า เร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) 
  ข้อเท็จจริง 
   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลโครงการบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ได้ด าเนินการพิจารณาตรวจสอบนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ จ านวน ๕ ราย ได้แก่  
   ๑. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ๔ ราย ได้รับการอนุมัติจบการศึกษาตาม
หลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑๐  
   ๒. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ๑ ราย ได้รับการอนุมัติจบการศึกษาตาม
หลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๙ 
   ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบและตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) จ านวน ๕ ราย 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
  ๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก และมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สอน  
สถาบันฯ มีนโยบายรับผู้ส าเร็จการศึกษาดังกล่าว เข้าเป็นผู้สอนด้วยหรือไม่ 
  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาบันฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และจะน าเรื่องเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพ่ือพิจารณาแนวทางการรับผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
คุณสมบัติข้างต้นเป็นผู้สอนในสถาบันฯ ต่อไป 
  มติสภาวิชาการ  เห็นชอบ คุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) จ านวน ๕ ราย 
 
  ๓.๒ การพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 

ข้อเท็จจริง 
       ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาบัณฑิตที่มี

ศักยภาพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วยการเพ่ิมศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคลสู่ความเป็นครู
มืออาชีพ สามารถประกอบวิชาชีพครูได้อย่างสมศักดิ์ศรี เป็นครูมืออาชีพ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ สถาบันฯ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๕ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
นั้น 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู เพ่ือด าเนินการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร และวิพากษ์หลักสูตรให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานดังกล่าวขา้งต้น เรียบร้อยแล้ว 

 
 



  ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ....) 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 

๑. เอกสารหน้า ๔ ข้อ ๑๐ ควรระบุเพ่ิมเติมด้วยว่า ในกรณีที่มีความจ าเป็นสถาบันบัณฑิต    
พัฒนศิลป์อาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วย   
   ๒. เอกสารหน้า ๔ ข้อ ๑๑ ขอให้ตรวจสอบ เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๓ ยังไม่มีการประกาศใช้ หรือหากประกาศใช้ก็จะมีผลบังคับปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ดังนั้น จึงขอให้
ตรวจสอบและปรับแก้ไขให้ถูกต้อง 
   ๓. เอกสารหน้า ๗  ข้อ ๑๓.๓ การบริหารจัดการ มีข้อความระบุว่า “...เป็นการจัดการภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย...” แต่ในเอกสารหน้า ๒ ตรงหมายเหตุ ระบุไว้ว่า “ในระหว่างที่ไม่มีบัณฑิตวิทยาลัย ให้โครงการ
บัณฑิตศึกษาท าหน้าที่ไปพลางก่อน...” ซึ่งข้อความทั้งสองส่วนนี้มีความขัดแย้งกัน ดังนั้น จึงควรเพ่ิมเติมค าว่า 
“หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสถาบัน” ในข้อ ๑๓.๓ ด้วย 
   ๔. เอกสารหน้า ๙ ข้อ ๓ ขอเสนอแนะว่า หากมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป ควรระบุเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในหลักสูตรเดิมด้วย และเอกสารหน้า ๑๐ ข้อ ๖ การวิพากษ์หลักสูตร ค าว่า “ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย” ควรเป็นศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันรวมอยู่ด้วย    
   ๕. เอกสารหน้า ๑๑ ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ย่อหน้าที่ ๓  ที่ระบุไว้ว่า “และได้รับการ
รับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีจากสถานศึกษาต้นสังกัด” มีข้อสงสัยว่า ผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของสถาบันฯ จะต้องเป็นครูอยู่แล้วใช่หรือไม่ หากเป็นกรณีที่มิได้เป็นครู แต่มีความ
ประสงค์จะเข้ามาศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นครูและประกอบวิชาชีพครู จะเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้
ได้หรือไม ่
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เ อ่ียมยี่สุ่น  รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เปิดรับบุคคลที่เป็นครูในสถานศึกษา แต่มิได้มีใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบ
กับหลักสูตรดังกล่าวก าหนดให้นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งนักศึกษาจะสามารถกลับไป
ฝึกสอนในสถานศึกษาของตนเองได้ ดังนั้น คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาจึงต้องเป็นครูที่มีผู้บังคับบัญชาจาก
สถานศึกษารับรองเท่านั้น 
   ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า หากครูในสถานศึกษาทุกคนมีใบประกอบ
วิชาชีพแล้ว ผู้ที่จะเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้จะลดลง ดังนั้น ในอนาคตสถาบันฯ อาจจัดหลักสูตรเพ่ือรองรับบุคคล
ทั่วไป ที่ยังมิได้เป็นครู แต่ต้องการจะพัฒนาตนเองเตรียมพร้อมทีจ่ะบรรจุเป็นครู ก็จะท าให้หลักสูตรสามารถอยู่ได้
อย่างยั่งยืน 
    ๖. จากเอกสารหน้า ๑๓ ไม่ปรากฏรายวิชาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณความเป็นครู จัดไว้ใน
หลักสูตรนี้ คาดว่าเนื้อหาอาจจะสอดแทรกอยู่ในรายวิชาต่างๆ แล้ว แต่เนื่องจากมีความเห็นว่า จริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณส าหรับครูเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ประกอบกับ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนเรื่องจริยธรรม ดังนั้น จึงขอเสนอให้จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา ๑ รายวิชา โดยอาจใช้ชื่อว่า รายวิชา 
กฎหมายและจริยธรรมส าหรับครู ในส่วนของเนื้อหารายวิชาควรประกอบด้วย กฎหมายการศึกษา ธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เป็นต้น ส าหรับจ านวนหน่วยกิต อาจเป็น ๒ หรือ ๓ หน่วยกิต ตามแต่สถาบันฯ    
จะพิจารณา  
 
 



    ๗. เอกสารหน้า ๒๗ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา ซึ่งระบุความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในแต่ละรายวิชา มีข้อเสนอแนะว่า รายวิชา         
ในหลักสูตรมีการระบุความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง ของแต่ละรายวิชาค่อนข้างมากเกินไป ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ปรากฏอย่างชัดเจนตามที่ระบุในรายวิชานั้น ๆ ด้วย 
ดังนั้นจึงควรพิจารณาธรรมชาติของรายวิชา และกระจายความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 
    ๘. เอกสารหน้า ๒๘ ข้อ ๒ เรื่องการตรวจสอบ และรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ควรเพิ่มเติม
เนื้อหารายละเอียดในแต่ละรายวิชาด้วย 
   ๙. เอกสารหน้า ๒๙ ข้อ ๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ มีข้อสังเกตว่ามิได้มีข้อใด
ที่กล่าวถึงการส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านการวิจัยของอาจารย์แต่อย่างใด จึงเห็นควรเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าว 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสิ่งที่สถาบันต้องการมุ่งเน้น 

 ๑๐. ขอให้ตรวจสอบอักขรวิธี ตัวสะกด ค าผิดถูก การเขียนตัวเลข ในหลักสูตรให้ถูกต้องอย่าง
ละเอียด และปรับภาษาท่ีปรากฏในเอกสารบางตอน เช่น ในข้อ ๒.๒.๒ ให้ปรับจากภาษาพูดเป็นภาษาเขียน  
  มติสภาวิชาการ   เห็นชอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
....) และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
 
  ๓.๓ การพิจารณา -ร่าง- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  ข้อเท็จจริง 

ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้มีประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับประกาศนี้จะให้บังคับหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใน
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕  

ดังนั้น โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงปรับปรุงข้อบังคับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง และเพ่ือ
รองรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน  

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ -ร่าง- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 

๑. เห็นสมควรปรับแก้ไขในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ ๒ ส่วน ส่วนแรกใน “ข้อที่ ๒ 
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป” ให้เพ่ิมเติมข้อความเพ่ือให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ให้ใช้
บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และส่วนของบทเฉพาะกาล ข้อ ๕๔ ให้ระบุด้วย
ว่านักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ตามข้อบังคับเดิมที่เข้ารับการศึกษาและให้ระบุชื่อ
ข้อบังคับนั้นให้ชัดเจน 

๒. เกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ประกาศใช้นั้น 
เป็นเกณฑ์ท่ีบังคับหรือค าสั่งที่สถาบันฯ ต้องด าเนินการภายใน ดังนั้น ในบางกรณีจะต้องปรับจากเกณฑ์บังคับหรือ
ค าสั่งให้เป็นถ้อยค าโดยใช้ภาษาที่เป็นทางการ หรือบางอย่างที่ต้องด าเนินการเป็นการภายในก็ไม่ควรน ามาใส่ไว้ใน
ข้อบังคับ ตัวอย่างเช่น ข้อความ “ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รับเข้าใหม่ตั้งแต่ข้อบังคับนี้เริ่ม
ใช้บังคับต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด”             



มีความเห็นว่าในกรณีนี้เกี่ยวข้องการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรน าไปใส่ไว้ในเกณฑ์ของบุคลากรจะเหมาะสม
มากกว่า และในค าว่า คณะกรรมการ ใน-ร่าง-ข้อบังคับ ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นคณะกรรมชุดใด เนื่องจาก          
มีคณะกรรมการหลายชุด ดังนั้น จึงควรระบุชื่อคณะกรรมการในแต่ละชุดให้ชัดเจนด้วย 

๓. ใน -ร่าง-ข้อบังคับ ซึ่งระบุว่า “นักวิจัยประจ า หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่ง
นักวิจัย…” จ าเป็นหรือไม่ที่ต้องก าหนดให้เป็นสายสนับสนุน ควรปรับแก้ไขเป็น บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งนักวิจัย 

๔. -ร่าง-ข้อบังคับ ในข้อ ๔ ให้นิยามค าว่า สถาบัน หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ดังนั้น ในการกล่าวถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในครั้งต่อไป ควรปรากฏแค่ค าว่า สถาบันเท่านั้น แต่ยังพบข้อความ
บางแห่งที่เขียนว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อยู่ จึงขอให้ตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน 

๕. เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต้องหมดหน้าที่
ลง แต ่ณ วันที่ข้อบังคับฉบับนี้ประกาศใช้ กรรมการประจ าบัณฑิตศึกษายังไม่ไดร้ับการแต่งตั้ง เนื่องจาก 
กฎกระทรวงยังไม่ออกและยังไม่มีการบังคับใช้ สถาบันจะมีแนวทางด าเนินการอย่างไร หากให้กรรมการ
บัณฑิตศึกษาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามข้อบังคับนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประกอบด้วยใครบ้าง 
มีอ านาจหน้าที่อย่างไร ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อบังคับฉบับนี้  ดังนั้น ในบทเฉพาะกาลควรเขียนให้ชัดเจนมากขึ้น      
โดยระบุว่า ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาชุดปัจจุบันด าเนินการต่อไปจนกว่าจะมีบัณฑิตวิทยาลัย หรือจะเพ่ิม
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในข้อบังคับไปพลางก่อนที่จะมีบัณฑิตวิทยาลัย 
   มติสภาวิชาการ   เห็นชอบ  -ร่าง- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๔.๑ การประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป 

นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบก าหนดการประชุมสภา
วิชาการครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ตึกส านักงาน
อธิการบดี (วังหน้า)  

มติสภาวิชาการ  ทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 

นางฐาปนีย์  แทนวันดี   ผู้บันทึก 
นางสาวศุทธิมาส ค าดี   ผู้บันทึก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์ ผู้ตรวจ 


